



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๐๖๘

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาววรุณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๖ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.สั่งการสำนักงานเขตคัดกรองเชิงรุกเข้มข้น - ปรับด้านคัดกรองเหลือ ๘ จุด	เดลินิวส์ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ nationtv siamrath naewna matichon kaojorleuk- media	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ว่า ได้สั่งการให้ ผอ.เขต เดินทางตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน ทั้งแรงงานต่างชาติและคนไทยในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานขนาดย่อมให้มากขึ้น อีกทั้งให้ทุกเขตจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่างของการจัดโต๊ะ หากระยะห่างไม่เพียงพอต้องมีฉากกั้น รวมถึงต้องใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และห้ามขายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เด็ดขาด หากไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด จะใช้อำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อของ กทม. ให้ปิด ๑๔ วัน - ส่วนการจัดตั้งด้านคัดกรองการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้ได้ปรับลดเหลือ ๘ จุด เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และสอดคล้องกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยจะยังเน้นพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่มีเขตติดกับจังหวัดสมุทรสาคร โดยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีไข้สูง มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่ทัน หรือจุกไม่ได้อีก ลื่นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ทันที ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ๓ มาตรการเข้มข้น คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงาน รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๒	กทม.รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	matichon siamrath naewna banmuang thainews mgronline efinancethai hooninside	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้รับมอบหน้ากากอนามัย CP จำนวน ๑๘,๐๐๐ ชิ้น รวมมูลค่า ๑๔๔,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งชุด PPE จำนวน ๓๖,๐๐๐ ชุด และ Face Shield จำนวน ๔,๐๐๐ ชิ้น รวมมูลค่า ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท จากบริษัท รอยซ์ จำกัด ซึ่ง กทม.จะส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ กทม. สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จากภาคเอกชน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	เตรียมสร้างบ้านพักคนชรา บึงสะแกงาม คลองสามวา	เดลินิวส์ thansettakij bangkokbiznews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ว่า กทม.ได้จัดทำโครงการบ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เขตคลองสามวา ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินรวม ๓๒-๑-๑๖ ไร่ จากผู้มีจิตศรัทธา แนวคิดการออกแบบคือ การสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุในบ้านปลายชีวิต ด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด แบ่งพื้นที่เป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนสาธารณะ ได้แก่ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ลานจอดรถยนต์ ส่วนกึ่งสาธารณะ ได้แก่ อาคารอำนวยการและอาคารฝึกอาชีพ อาคารศูนย์อาหาร สวนสุขภาพ อาคารกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และส่วนที่พักอาศัย ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารบริการและพักอาศัยเจ้าหน้าที่ และอาคารกิจกรรม คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๖๕ สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ประมาณ ๑๕๐ คน สำหรับงบประมาณในการดำเนินการมีทั้งงบประมาณของ กทม.และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา	<u>ด้านบวก</u> - ยกระดับคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการรองรับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ	- สำนักพัฒนาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการก่อสร้าง บ้านพักผู้สูงอายุบึงสะแกงาม เขตคลองสามวา และการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ
๔	กทม.ขอขอบคุณประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย	มติชน matichon bangkokbiznews newtv mgronline prachachat innews thaitabloid	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รมว.กทม. กล่าวหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.)ว่า ขอขอบคุณประชาชนในชุมชนที่ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแส ทำให้หน่วยงานราชการสามารถจับกุมชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายได้ ๑๙ ราย ซึ่งตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ถึง ๗ ราย ส่วนอีก ๑๒ รายอยู่ระหว่างกักตัวและรอการตรวจหาเชื้อรอบที่ ๒ ทั้งนี้ ศบค.กทม.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องดูแล หากพบแหล่งมั่วสุมกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดแหล่งมั่วสุมกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคโควิด-๑๙ ที่สำคัญ - ที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและทำความเข้าใจประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๔ ม.ค.๖๔ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้ชัดเจน โดยให้ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศฯ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ จะต้องมีฉากกั้นระหว่าง	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง - แจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามตรวจสอบควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ กรณีมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาในพื้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแหากพบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ผู้ใช้บริการกับอาหารที่จำหน่าย มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ๑.๕ ม. หากมีระยะห่างน้อยกว่า ๑.๕ ม. แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑ ม. จะต้องมีฉากกั้นระหว่างลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบว่า หากผู้ใดได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นเวลา ๑๔ วัน ระหว่างกักกันตนเองหากมีอาการผิดปกติขอให้รีบไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์		
๕	แจ้ง ๑๑ จุดเสี่ยง เดือนติดต่อเข้าระบบคัดกรองโควิด-๑๙ เร็วที่สุด	prachachat js๑๐๐ naewna innnews bangkokbiznews kaphoon siamrath thebangkokinsight mgronline sanook matichon thaipbs tnnthailand thaipost newtv mgronline thairath nationtv tna.mcot sentangsedtee khaosod kapook posttoday	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang” ระบุ ขอให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่เสี่ยง ๑๑ จุด เข้าระบบ BKK COVID-๑๙ ซึ่ง กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อกันโดยเร็วที่สุด สำหรับ ๑๑ พื้นที่เสี่ยง แยกเป็น ผู้ที่เคยเดินทางไป ๕ จังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ - ปัจจุบัน ได้แก่ (๑) จ.สมุทรสาคร (๒) จ.นครปฐม ต.บางระกำ อ. นครชัยศรี ต.สระสีมุ่ม ต. ห้วยม่วง ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน ต.บางหลวง ต.ดอนตูม อ.บางเลน (๓) จ.นนทบุรี หมู่ ๕ หมู่ ๖ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ (ตลาดกลางบางใหญ่) (๔) จ.ชลบุรี อ.บางละมุง (๕) จ.ระยอง อ.เมือง (๖) ร้าน groove evening ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๓ (๗) ร้าน new jazz ตรงข้าม The mall ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ (๘) ร้าน The sun ถ.สิรินธร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ (๙) ร้าน The roof bar. ถ.พระราม๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๓๐ ธ.ค.๖๓ (๑๐) ร้านอีสานกรองแก้ว และ (๑๑) ร้านน้องใหม่ปลาซ่า (น้องใหม่คราโอเกะ) ขอยอยู่อมสลิ้น แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๒๖ ธ.ค.๖๓	<u>ด้านบวก</u> - แจ้งข้อมูลจุดเสี่ยง พร้อมแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงเข้าคัดกรองด้วยระบบ BKK COVID-๑๙ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการสอบสวนและควบคุมโรคผู้เดินทางไป ในสถานที่เสี่ยง รวมทั้งแจ้งช่องทางการคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองผ่านระบบ BKK COVID-๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบ
๖	บูรณาการสร้างอาชีพ - พื้นที่คุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ขอดทานใน	ryt๙ thaipr newswit	- นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผอ.สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวกรณีกรรมาธิการ (กมธ.) สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ประสาน กทม. แก้ปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และขอดทานในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรมว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินการรับเรื่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ ติดตาม ตรวจสอบ ลงพื้นที่สำรวจ การเยี่ยมบ้าน เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และขอดทานในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	กรุงเทพฯ		<p>รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยไม่ให้บริการที่פקค้าง ขณะเดียวกันได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตและสำนักเทศกิจดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ กทม.สำรวจพื้นที่เก็บสถิติข้อมูลคนไร้ที่พึ่งเพื่อแจ้งเหตุคนไร้ที่พึ่งกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม</p> <p>- นอกจากนี้ ได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกรณีมีความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการสร้างเสริมอาชีพและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต กทม.จะส่งต่อเข้าสู่นิคมสร้างตนเองของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือแนะนำให้ติดต่อกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ส่วนกรณีกลุ่มคนขอทาน เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงต้องส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อคัดกรอง ก่อนพิจารณาให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ เช่น การรับตัวไว้ในสถานสงเคราะห์ การให้การสงเคราะห์ การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ หรือการส่งต่อไปตามกฎหมายเฉพาะ</p>		และขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๗	ปรับโฉมทางเท้าเกาะรัตนโกสินทร์ ปี ๖๔ นำร่อง ๔ เส้นทาง	แนวหน้า เติลินิวส์ ชาวสด naewna	<p>- นายไพฑูริ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กล่าวถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ว่า ในปี ๖๔ สนย.จะดำเนินการ ๔ เส้นทางนำร่อง จาก ๓๐ เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ถ.พระสุเมรุ ถ.พระอาทิตย์ ถ.เจ้าฟ้า และ ถ.จักรพงษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เข้ามาร่วมออกแบบทางเท้ารูปแบบใหม่ คาดจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปี ๖๔ สำหรับ ๔ เส้นทางนำร่องดังกล่าวเป็นการออกแบบทางเท้าที่จะมีสตรีทเฟอร์นิเจอร์ตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยออกแบบสถานที่ ของใช้ สิ่งรอบตัวของส่วนรวมให้เป็นมิตรกับทุกคน ให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนทุกรูปแบบ อาทิ ประชาชน เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา รวมถึงผู้พิการ ให้สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัยด้วยตัวเอง</p> <p>- สำหรับ ๓๐ เส้นทางบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ที่สำนักการโยธาจัดทำแผนไว้</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- พัฒนารูปแบบมาตรฐานทางเท้าของ กทม. ตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ให้มีความทันสมัย สะดวก และปลอดภัย</p> <p>ผู้พิการ</p>	<p>- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้า การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตามรูปแบบมาตรฐานทางเท้าของ กทม.ที่ได้จัดทำขึ้นตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ระยะแรกนำร่อง ๔ เส้นทางให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ได้แก่ (๑) ถ.พระอาทิตย์ (๒) ถ.พระสุเมรุ (๓) ถ.จักรพงษ์ (๔) ถ.ราชินี (๕) ถ.ราชดำเนินกลาง (๖) ถ.ราชดำเนินใน (๗) ถ.บวรนิเวศน์ (๘) ถ.ตะนาว (๙) ถ.ดินสอ (๑๐) ถ.พระจันทร์ (๑๑) ถ.หน้าพระธาตุ (๑๒) ถ.หลักเมือง (๑๓) ถ.แพรงนรา (๑๔) ถ.สำราญราษฎร์ (๑๕) ถ.บำรุงเมือง (๑๖) ถ.สราญรมย์ (๑๗) ถ.ราชบพิธ (๑๘) ถ.มหาราช (๑๙) ถ.ท้ายวัง (๒๐) ถ.เจริญกรุง (๒๑) ถ.เซตุพน (๒๒) ถ.เฟื่องนคร (๒๓) ถ.บ้านหม้อ (๒๔) ถ.ตีทอง (๒๕) ถ.ตรีเพชร (๒๖) ถ.จักรเพชร (๒๗) ถ.สนามไชย (๒๘) ถ.มหาไชย (๒๙) ซอยเศรษฐการ และ (๓๐) ทางเดินเลียบบคลองโองอ่าง		
๘	วางมาตรการจัดระเบียบที่จอดรถตลาดสนามหลวง ๒	เดลินิวส์	- นายพินิต อารยะศิลปธร ผอ.สำนักงานตลาด กทม.กล่าวกรณีประชาชนขอให้แก้ปัญหาสถานที่จอดรถภายในตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) เนื่องจากมีผู้ค้าขายสินค้าประเภทอาหารสัตว์นำรถยนต์และรถเข็นมาวางกันที่จอดไว้บางรายนำรถมาจอดบริเวณที่จอดรถลูกค้าว่า ตลาดธนบุรีได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้ค้าบริเวณโซนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสัตว์เป็นประจำ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบบริเวณดังกล่าวทุกชั่วโมง ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีผู้ค้านำรถมาจอดบริเวณที่จอดรถลูกค้า หากมีผู้ค้าฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือบริษัทผู้รับสัมปทานจัดเก็บค่าที่จอดรถจะยกเลิกบัตรรายเดือน นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้ผู้ใช้บริการ แต่เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ ประกอบกับมีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ใช้บริการทางรถยนต์ จึงส่งผลให้การจราจรไม่คล่องตัวในช่วง อย่างไรก็ตาม ได้ประสานให้ผู้ค้าบางส่วนนำรถไปจอดในที่จอดรถของเอกชนที่อยู่ติดตลาด เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับผู้ค้าในวันเสาร์-วันอาทิตย์	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดมาตรการเพื่อจัดระเบียบที่จอดรถในตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ	- สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรการจัดระเบียบที่จอดรถในตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) และแจ้งข้อมูลที่จอดรถอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงให้ประชาชนได้รับทราบ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์